



ĐÔNG HƯNG

Chuyển đổi số từ phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"

Sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Đông Hưng đã triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" đến 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Đến nay, các đảng viên có điện thoại thông minh đều đã cài đặt và sử dụng phần mềm tiện ích này. Điều đó cũng thể hiện quyết tâm chuyển đổi số trong công tác đảng của Đảng bộ huyện Đông Hưng.



Đảng viên Chi bộ tổ dân phố 4, thị trấn Đông Hưng sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

Trước đây, mỗi khi rảnh rỗi ông Phí Tiến Hào, Chi bộ tổ dân phố 2, thị trấn Đông Hưng thường chơi cờ, uống trà với các đảng viên cao tuổi khác; nhưng giờ đây ông đã dành nhiều thời gian theo dõi phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Chỉ cần đăng nhập vào phần mềm giúp ông nắm bắt các thông tin trong tỉnh, trong nước, quốc tế, đồng thời nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo mới của trung ương, của tỉnh... Điều đặc biệt nữa, với các đảng viên cao tuổi, mắt kém như ông có thể sử dụng chức năng hỗ trợ giọng đọc để tiếp nhận thông tin. Ông Hào chia sẻ: Sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" tôi thấy rất tiện lợi. Chúng tôi có thể cập nhật kịp thời nhiều thông tin chính thống, tài liệu phong phú và hỗ trợ về nghiệp vụ công tác đảng, các văn bản chỉ đạo mới một cách đầy đủ, chính xác. Qua đó đảng viên có thể tham gia đóng góp ý kiến sát thực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, đảng viên nắm bắt ngay các chỉ đạo, thông báo của cấp ủy cập nhật lên phần mềm. Bà Vũ Thị Sánh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố

2, thị trấn Đông Hưng cho biết: 100% đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đều đã cài đặt và sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Nhờ vậy công tác chỉ đạo, điều hành của Chi bộ trở nên thuận lợi hơn. Trước khi tiến hành sinh hoạt, tôi chỉ cần soạn 1 tin nhắn thông báo thời gian, địa điểm, nội dung rồi cập nhật trên phần mềm để đảng viên chủ động bố trí công việc về dự họp đúng giờ, đồng đủ thay vì trước đây phải nhắn tin cho từng người hoặc đến từng nhà thông báo. Phần mềm còn hướng dẫn cụ thể nội dung,

cách điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ, tôi làm theo thấy tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn. Do có sự chuẩn bị trước nên ý kiến tham gia tại buổi sinh hoạt chi bộ của đảng viên có chất lượng hơn, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa cấp ủy với đảng viên.

Tại xã Đông Hợp, đồng chí Đặng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Khi tập huấn triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", các đảng viên đều tích cực tham gia; không chỉ cử các thành viên của tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tới từng nhà đảng



Cán bộ, đảng viên xã Đông Hợp học nghị quyết trên phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

viên hướng dẫn, Đảng ủy xã còn tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng khai thác tiện ích và sử dụng phần mềm cho các đảng viên, kết hợp lắp đặt wifi tại nhà văn hóa thôn nhằm hỗ trợ đảng viên sử dụng phần mềm hiệu quả. Đảng viên trẻ tiếp thu, sử dụng thành thạo phần mềm thì hướng dẫn cho đảng viên cao tuổi nên hầu hết đảng viên có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng đều đã cài đặt, sử dụng thành thạo phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Qua theo dõi, nhiều đảng viên thường xuyên vào phần mềm học tập nghị quyết, đọc tin tức, đặc biệt các đồng chí cấp ủy, bí thư chi bộ sử dụng hiệu quả phần mềm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Quang Triển, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Huyện ủy đã thành lập 7 tổ giúp việc Ban Chỉ đạo huyện phối hợp với 7 tổ công tác của tỉnh đồng loạt về hỗ trợ mở lớp tại 38 xã, thị trấn để tập huấn cài đặt và sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"; lắp đặt wifi tại hội trường, nhà văn hóa, địa điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ cho các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện phục vụ triển khai sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và các hoạt động cộng đồng. Đến nay, 100% đảng viên khối các cơ quan, đơn vị, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn, cán bộ phụ trách văn phòng đảng ủy, bí thư chi bộ và hầu hết đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố có điện thoại thông minh đều đã cài đặt, sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Dù mới được triển khai song phần mềm đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại các đảng bộ, chi bộ, tạo chuyển biến trong công tác thực hiện và học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, thực tế triển khai phần mềm trên địa bàn huyện vẫn còn gặp những khó khăn như: Phần mềm mới, đòi hỏi người sử dụng phải có điện thoại thông minh trong khi một số đảng viên các chi bộ thôn, tổ dân phố không có điện thoại thông minh hoặc có điện thoại nhưng chưa sử dụng thành thạo do tuổi cao. Để bảo đảm việc đưa phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" vào khai thác, sử dụng nên tiếp, thường xuyên, thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm, bảo đảm 100% đảng viên đang sinh hoạt có điện thoại thông minh sử dụng thành thạo, hiệu quả phần mềm; 100% chi bộ áp dụng phần mềm vào sinh hoạt chi bộ. Đây sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị.

THU HIỀN

Hội cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội. Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện quan điểm, thái độ, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở đã quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Cán bộ hội CCB còn là lực lượng nòng cốt năm bất từ, nguyện vọng, tham mưu giải quyết các vụ việc bức xúc phát sinh từ cơ sở. Hội CCB các cấp còn tích cực tham gia tuyên truyền, động viên thanh niên trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn thành chỉ tiêu

giao quân hàng năm của các địa phương. Ngoài ra, các cấp hội CCB còn tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Toàn hội hiện duy trì hoạt động của 436 tổ tự quản an toàn giao thông, 1.101 tổ tự quản an ninh trật tự, 40 câu lạc bộ phòng, chống ma túy. Hội CCB đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức 127 buổi nói chuyện truyền thống cho gần 32.000 lượt đoàn viên; hội viên CCB vận động 10 người nghiện ma túy đi điều trị Methadone, giúp đỡ 127 thanh niên chậm tiến có tiến bộ. Gia đình anh Đỗ Văn Chiến, xã Tiến Đức (Hưng Hà) trước kia rất khó khăn do anh Chiến nghiện ma túy. Được sự giúp đỡ, động viên của Hội CCB xã, anh Chiến từ bỏ nghiện làm đơn xin đi cai nghiện và đã thành công. Anh chia sẻ: Tôi rất cảm ơn các bác CCB trong xã đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ những người lầm lỗi như tôi. Từ ngày cai được ma túy, tôi tu chí làm ăn, được Hội CCB xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay 100 triệu đồng để đầu tư sản xuất, tôi đã phát triển kinh tế gia đình với mô hình chăn nuôi tổng hợp. Sau khi trừ chi phí gia đình tôi về 200 - 250 triệu đồng/năm. Nếu như Hội CCB xã Tiến Đức làm tốt công tác phòng, chống ma túy, cảm hóa người

lầm lỗi thì Hội CCB xã An Ninh (Tiền Hải) lại tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ông Đỗ Đức Nhân, tổ trưởng tổ tự quản an ninh trật tự thôn Trình Nhất Tây cho biết: Chi hội CCB thôn đã thành lập tổ tự quản an ninh trật tự ở cụm dân cư 12, sau đó nhân ra 2 khu dân cư còn lại của thôn. Các thành viên tổ tự quản tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong khu dân cư, bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường học, phân luồng giao thông tại các khu vực tập trung đông người..., góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Ông Nguyễn Văn Hán cho biết thêm: Năm 2022 là năm diễn ra đại hội hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp hội CCB; là cơ hội để hội CCB từ tỉnh tới cơ sở đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong đó có nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Vì vậy, các cấp hội CCB sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của hội từ tỉnh tới cơ sở; hướng các hoạt động về cơ sở, tăng cường hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ đó nâng cao vị thế của tổ chức hội CCB, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

HỒNG QUÂN



Mô hình tổ tự quản an ninh trật tự của Hội CCB xã Vũ Quý (Kiến Xương) là điểm sáng trong cả nước.

Thay đổi tư duy hướng nghiệp từ phân luồng học sinh sau THCS

Phân luồng học sinh sau THCS đang được coi là giải pháp quan trọng giúp học sinh nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp và chính bản thân các em đưa ra quyết định chọn ngành, chọn nghề phù hợp. Để đạt hiệu quả, những năm qua, các trường THCS trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp theo đúng tinh thần phân luồng nhưng phải đáp ứng được nguyện vọng của học sinh và phụ huynh. Từ đó thay đổi tư duy hướng nghiệp, tránh việc "ép buộc" học sinh phải thi vào lớp 10 vì tâm lý bằng cấp.

Thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025, những năm qua, Trường Tiểu học và THCS Thăng Long (Đông Hưng) luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, thay đổi tư duy chọn trường, chọn nghề cho học sinh và phụ huynh. Thấy giáo Trần Ngọc Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường quy định hoạt động giáo dục hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc gắn liền với chương trình

giáo dục và thực hiện giảng dạy đầy đủ nội dung với thời lượng quy định 1 tiết/tháng. Đặc biệt, nhà trường đã liên tục phối hợp tốt với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đông Hưng và các cơ sở giáo dục cao học, giáo dục chuyên nghiệp trong tỉnh thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, lồng ghép các chủ đề hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông thông qua việc tổ chức cho các em tham quan các làng nghề và một số cơ sở sản xuất trên địa bàn. Nhờ đó giúp học sinh am

hiểu về ngành nghề, nhu cầu lao động trong tỉnh và trong khu vực, giúp các em xác định hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS và lựa chọn nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Từ năm học 2011 - 2012 đến nay, 100% học sinh lớp 9 của trường được tư vấn hướng nghiệp. Số học sinh tốt nghiệp THCS học tại các trường THPT công lập và ngoài công lập đạt 83,35%. Số học sinh học tại các trung tâm giáo dục

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và học đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác đạt 16,65%.

Tại Trường Tiểu học và THCS Thụy An (Thái Thụy), từ nhiều năm nay nhà trường luôn thực hiện có hiệu quả việc phân luồng học sinh sau THCS gắn với công tác hướng nghiệp bằng nhiều hình thức như: tổ chức ngày hội tư vấn, hướng nghiệp; tư vấn chọn nghề, tuyển sinh; tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp; cung cấp thông tin thị trường lao động cho học sinh tiếp cận; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với các nhà trường trong huyện... Gần đây nhất, vào tháng 4 vừa qua, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy tổ chức hoạt động trải nghiệm, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 của nhà trường. Thấy giáo Vũ Hữu Bảo, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học 2021 - 2022 nhà trường vẫn tiếp tục duy trì tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng đối với học sinh lớp 9, đổi mới hình thức tư vấn hướng nghiệp cho các em bằng hình thức hoạt động trải nghiệm. Việc kết hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 9 với các hoạt

động tham các phân xưởng, khu tập luyện, đặc biệt là tổ chức buổi sinh hoạt tư vấn nghề nghiệp giữa trung tâm với học sinh lớp 9 đã giúp các em có cái nhìn thiết thực về định hướng nghề nghiệp của bản thân sau tốt nghiệp THCS.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS những năm qua luôn được ngành chú trọng thực hiện. Các cơ sở giáo dục thường xuyên đã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo

trong và ngoài tỉnh thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, lồng ghép các chủ đề hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông và hoạt động tư vấn tuyển sinh. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận hoạt động phân luồng học sinh sau THCS vẫn còn nhiều hạn chế bởi tâm lý "chượng" bằng cấp của không ít học sinh và phụ huynh khi năng lực bản thân không đáp ứng được môi trường giáo dục tại các trường THPT công lập. Để công tác phân luồng, hướng nghiệp học sinh tốt nghiệp sau THCS đạt hiệu quả cao, trước hết, công tác tư vấn tuyển sinh của các cơ sở đào tạo phải hướng

đến sự chuyên nghiệp để giúp học sinh không chỉ biết mà còn hiểu rõ về ngành, nghề đào tạo. Đối với các trường học, cần thực hiện tốt giờ dạy giáo dục hướng nghiệp và tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh một cách đầy đủ về năng lực bản thân và nghề nghiệp gắn với nhu cầu xã hội. Đối với gia đình, các bậc cha mẹ cần cần nhắc nhở sức học, năng lực, sở trường và nguyện vọng của con em mình để định hướng chọn trường, chọn nghề phù hợp với các em, tránh việc "ép buộc" học sinh phải thi vào lớp 10 vì tâm lý bằng cấp.

ĐẶNG ANH



Học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và THCS Thụy An tham quan khu thực hành của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy.